

Số: /BC-SNV

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

Căn cứ Công văn số 1342/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Sở Nội vụ báo cáo cụ thể như sau:

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực Sở Nội vụ quản lý

Trong thời gian qua Sở Nội vụ không tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các Quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Do vậy không tiếp nhận được những ý kiến phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện cũng như không đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc ngành Nội vụ quản lý.

Sở Nội vụ tiếp tục tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ; đơn giản hóa hồ sơ, cách thức thực hiện thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Kết quả cải cách hành chính của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tham gia giải quyết các thủ tục hành chính. Toàn bộ thông tin về Bộ thủ tục hành chính (TTHC) gồm 98 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc và tra cứu thuận tiện. Trong đó số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa là 98 thủ tục; thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông là 04 thủ tục. Phân công 01 đồng chí công chức có trình độ thạc sĩ, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ tốt trực tại bộ phận “Một cửa“. Tính đến ngày 31/5/2020, bộ phận “Một cửa“ của Sở đã tiếp nhận 208 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của tổ chức, công dân; đã thực hiện giải quyết và trả kết quả trước và đúng thời hạn. Vận hành có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đối với hoạt động thanh toán tiền điện, tiền nước của cơ quan và các hoạt động khác thực hiện nghiêm túc hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó tập trung cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phù hợp, thuận lợi khi giải quyết trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đăng ký với Sở Thông tin Truyền thông danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, gồm 04 dịch vụ mức độ 3 và 02 dịch vụ mức độ 4.

Trong thời gian tới Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Trên đây là báo cáo triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Sở Nội vụ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT, CV.

Bản điện tử:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- CVP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Đông